

ทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด

นิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่า มีคุณ” ที่ชนะปี 2555 พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เก็บภาพความงาม อย่างไม่รุกราน ธรรมชาติ”

กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ที่ชนะการประกวดในปี 2555 พร้อมจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เก็บภาพความงาม อย่างไม่รุกราน ธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสชมภาพถ่ายอันทรงคุณค่าของโครงการประกวด รวมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ทั้งนี้ กลุ่มทรู ยังวางแผนที่จะจัดนิทรรศการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในปีนี้

อนึ่ง โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” อยู่ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มทรู ได้ริเริ่มการประกวดดังกล่าวตั้งตั้งแต่ปี 2538 ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความงดงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ เข้าร่วมประกวด พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยได้ชื่นชมผลงาน ชื่นชมจนเกิดความรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป



ในภาพ

กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นตัวแทนโครงการทรูปลูกปัญญา และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (นั่งที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ที่ชนะการประกวดปี 2555 พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก โหน้ต

วัชรบูล ลี้สุวรรณ (ยืนกลาง) นักแสดงผู้รักการถ่ายภาพธรรมชาติ และ**คุณเพชร วงศ์สินหลัง** (ยืนที่ 5 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ ร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เก็บภาพความงาม อย่างไม่รุกราน ธรรมชาติ” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย